



การประชุมวิชาการประจำปี 2562: Update for Primary Care Physician สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นศาสตร์หนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อช่วยให้บริการปฐมภูมิมีลักษณะเป็นองค์รวม ต่อเนื่อง ดูแลบุคคล ทั้ง “คน” เชื่อมโยงปัจจัยทางด้านการแพทย์ กับด้านสังคมศาสตร์ และด้านจิตวิทยา การดูแลบุคคลอย่างลึกซึ้งเชื่อมโยงกับปัจจัยด้านครอบครัว ชุมชน และสังคม แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนาให้แพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ หรือเป็นผู้ชำนาญการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิให้เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนางานเวชศาสตร์ครอบครัวทุกเขตตรวจราชการสาธารณสุข ได้จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมিরะดับเขต มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการคลินิกหมอครอบครัว Primary Care Cluster (PCC) ซึ่งเน้นกระบวนการทำงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว และมีความต้องการให้แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ในปัจจุบันยังมีปัญหาเกี่ยวกับที่จำนวนแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวมีจำนวนไม่เพียงพอกับความต้องการของโครงการ PCC นอกจากนี้ การประกาศนโยบายศูนย์สาธารณสุขชุมชนเมืองให้ครบทุกพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้เป็นปัจจัยด้านบวกที่สังคมมีความต้องการแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวมากขึ้น จะเห็นได้ว่าทุกโครงการล้วนมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือส่งเสริมให้งานเวชปฏิบัติครอบครัวเป็นหลักในการบริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น

ในปี 2561 สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย และ ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว ได้จัดทำโครงการสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โดยมีการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางวิชาการด้านกาย จิต และ สังคม (Biopsychosocial Medicine)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นฟูความรู้ทางเวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแก่สมาชิก
2. เพื่อสนับสนุนแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้มีความรู้และเพิ่มสมรรถนะด้านเวชปฏิบัติครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 100 คน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ทั่วไป และ สหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในเวชปฏิบัติปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัว

ระยะเวลาดำเนินงาน : วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ค่าลงทะเบียน: สมาชิกสมาคมฯ และราชวิทยาลัยฯ 2,500 บาท

แพทย์ และบุคคลทั่วไป 3,000 บาท (ดูรายละเอียดการลงทะเบียนตามเอกสารที่แนบ)

สถานที่: ห้องคอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จ.กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรทางการแพทย์ มีความมั่นใจ และสามารถดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เกิดแหล่งเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเวชศาสตร์ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม